



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2564



โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ด้วยสำนักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ แพรวัลย์รีสอร์ท ชับประดู๋ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา พื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง เพื่อลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน









โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดโครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจน และเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภค มีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป ยิ่งช่วงนี้เกิดสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดในประเทศ จึงได้เกิดมีโครงการนี้ขึ้น













กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยการนำของท่านนายกศรายุทธ พุ
ขุนทด นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ซึ่งมีนโยบายไว้ว่าให้พนักงานข้าราชการ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ให้เข้าแถวเคารพธงชาติเป็น
ประจำทุกวันจันทร์ เพราะเรากำหนดให้วันจันทร์เป็นวันแรกของวันทำการ และกำหนดให้ทุก
คนสวมใส่ชุดเครื่องแบบของตน เพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนรู้จักรักษาระเบียบ วินัย เพราะถ้าทุก
คนมีระเบียบ วินัยในตนเองแล้ว ก็ส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่มีระเบียบ วินัยด้วย

